

เดนิส เคลเลอร์ พิธีกรชื่อดัง และนักผจญภัย เลียม เบตส์ เตรียมพาคุณไปสัมผัสกับแก่นแท้ของเส้นทางสายไหมอันเก่าแก่ ในรายการ EXPEDITION X: SILK ROAD RISING

ปักกิ่ง-31 ต.ค.-ฟิอาร์นิวส์ทีวี/อินโฟเควสท์

- ออกอากาศครั้งแรกต.ค.นี้ ทางช่อง Discovery Channel -

เป็นเวลาหลายพันปีแล้วที่เส้นทางสายไหมได้กลายเป็นสะพานเชื่อมเศรษฐกิจระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตก เป็นจุดหลอมรวมอาณาจักรทั้งหลาย และแลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆ ซึ่งบางครั้งก็ด้วยความรุนแรง คำถามก็คือ เส้นทางการค้าอันเก่าแก่นี้เกี่ยวข้องกับยุคศตวรรษที่ 21 อย่างไร แล้วเราจะยังสามารถค้นพบต้นกำเนิดที่จุดประกายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชัยชนะอันยิ่งใหญ่และการค้าที่เต็มไปด้วยภัยเสี่ยงตลอดแนวเส้นทางเป็อนฝุ่นนี้ได้หรือไม่ ติดตามเดนิส เคลเลอร์ และนักผจญภัยอย่าง เลียม เบตส์ ใน EXPEDITION X: SILK ROAD RISING ซีรีส์ใหม่ล่าสุดจากช่อง Discovery Channel โดยผู้ดำเนินรายการทั้งสองเดินทางจากจีนไปยังตุรกีตลอดเส้นทางสายไหมอันเก่าแก่ พร้อมรับชมการทำงานของคนรุ่นใหม่ ทั้งนักสำรวจ นักธุรกิจ และผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ที่ล้วนทำให้เส้นทางในตำนานนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ทั้งนี้ EXPEDITION X: SILK ROAD RISING เตรียมออกอากาศครั้งแรก 29 ตุลาคมนี้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของผังรายการ HOUR CHINA ของทางช่อง ซึ่งนำเสนอแง่มุมความน่าอัศจรรย์ของประเทศจีน

เดนิส เคลเลอร์ เป็นทั้งวีเจชื่อดังทางช่อง MTV พิธีกรรายการช่อง TLC และยังเป็นนักสำรวจตัวยงด้วย เธอผู้นี้มีคำถามในใจที่ยังไม่ได้รับคำตอบมากมาย จากการที่ตัวเธอนั้นมีเชื้อสายเยอรมัน-จีน และมีภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ท่ามกลางโลกยุคปัจจุบันที่เชื่อมต่อถึงกันทั่วโลก ขณะที่เลียม เบตส์ เป็นนักผจญภัยซึ่งแสวงหาหนทางที่จะไขปริศนาของอาณาจักรกลาง (Middle Kingdom) ตลอดจนถึงอิทธิพลที่อาณาจักรแห่งนี้มีต่อทั้งโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสนทนาแลกเปลี่ยนระหว่างอารยธรรมจีนกับตะวันตกในยุคต่างๆ ซึ่งบางครั้งก็มีการใช้กำลัง รายการนี้นำเสนอการหลอมรวมทางวัฒนธรรมของอารยธรรมชาติต่างๆ ขณะที่ผู้ดำเนินรายการดบทำออกสำรวจด้วยตนเอง เพื่อค้นหาสิ่งที่หล่อหลอมให้เส้นทางสายไหมเป็นอยู่อย่างทุกวันนี้

เดนิส และ เลียม พร้อมกลุ่มนักผจญภัยชาวจีนรุ่นใหม่ไฟแรง เดินทางสำรวจอารยธรรมทั้งที่ซีอาน หนิงเซี่ย เตอร์ปัน ดันหวง คาซัคสถาน และอิสตันบูล บนเส้นทางที่ยาวถึง 13,000 กม. พวกเขาต่างสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ทาง

ประวัติศาสตร์ของถ้ำโมโกะ ซึ่งยูเนสโกได้ยกให้เป็นมรดกโลก สรรวจความทันสมัยล้ำยุคของเมืองหยินชว่นในจีน และกรุงอัสตานา เมืองหลวงของคาซัคสถาน เรียนรู้การทำงานของระบบรางรถไฟอันทันสมัย ซึ่งจะทำให้การเดินทางบนเส้นทางสายไหมนี้แล่นฉิวเหมือนสายลม ร่วมชมขบวนรถไฟวีวีไอไปกับทีมนักผจญภัย ค้นพบว่าคลองคาเรซในจีนที่มีอายุเก่าแก่ถึง 2000 ปีนั้นยังมีการใช้งานในปัจจุบันได้อย่างไร และเรียนรู้ไปด้วยกันว่า นครอิสตันบูลสามารถรักษาการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตกให้ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ได้อย่างไร

รายการ SMART CHINA ผลิตโดย Discovery Channel ด้วยความร่วมมือกับ China Intercontinental Communication Center (CICC)